

Người thương binh hơn 30 năm canh giấc ngủ cho đồng đội

Hơn 30 năm làm quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ Hồng Hà Hải (của các xã Nam Hồng, Nam Hà, Nam Hải), thương binh Phạm Xuân Tiên, xã Nam Hà (Tiền Hải) âm thầm góp sức để nơi yên nghỉ của hơn 100 liệt sĩ luôn sạch sẽ, ấm cúng.



Thương binh Phạm Xuân Tiên chăm sóc phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hồng Hà Hải.

Cùng tôi trở lại nghĩa trang liệt sĩ Hồng Hà Hải vào đầu tháng 7. Cảm nhận đầu tiên là không gian xanh, sạch, tràn ngập sắc hoa, làm cho không khí oi ả của nắng hè dịu đi phần nào. Hơn 30 năm qua, hàng ngày thương binh Phạm Xuân Tiên vẫn lặng lẽ chăm sóc từng ngôi mộ, tỉ mỉ nhổ từng cây cỏ dại, chăm sóc cây xanh, lau từng vết bụi trên những tấm bia... Khi được hỏi về công việc ở nghĩa trang liệt sĩ, ông Tiên bảo rằng, ông tự nguyện canh giấc ngủ cho các liệt sĩ không phải vì hết tháng nhận lương mà trên hết đó là tình cảm của ông tri ân các liệt sĩ - những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nhập ngũ năm 1978, ông Tiên tham gia chiến đấu tại Campuchia, bị thương phải bỏ lại một phần bán tay nơi chiến trường. Những trận đánh khốc liệt, hình ảnh các đồng đội hy sinh vẫn in đậm trong tâm trí ông. Bản thân ông là thương binh, may mắn được trở về nên càng thấy có trách nhiệm hơn

với đồng đội. Từ đó ông chọn công việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ để hàng ngày được ở bên các đồng đội của mình. Dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, rất đồng thân nhân, bạn bè, đồng đội của các liệt sĩ đến viếng thăm, công việc của ông vì thế cũng bận rộn hơn. Mặc dù mỗi năm sức khỏe một giảm nhưng với ông Tiên, việc canh giấc ngủ cho các đồng đội vừa là nhiệm vụ cao cả, là trách nhiệm thiêng liêng nhưng cũng là niềm vui, niềm tự hào của những năm tháng tuổi già.

Thương binh Phạm Xuân Tiên chia sẻ: Ngoài thời gian chăm sóc nghĩa trang, với tinh thần "Thương binh tàn nhưng không phế", tôi cùng gia đình luôn phấn đấu phát triển kinh tế, hiện tôi nhận cấy 1 mẫu ruộng và trồng cây màu, chăn nuôi. Những năm qua, nhờ vào công việc đồng áng, chăn nuôi mà các con tôi có điều kiện học hành. Ba cháu lần lượt đỗ vào các trường đại học, có việc làm ổn định, thành đạt. Ngoài ra tôi còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã, là một trong những cựu chiến binh gương

mẫu trong phát triển kinh tế, được các cấp hội cựu chiến binh tặng bằng khen, giấy khen.

Ông Vũ Ngọc Uyên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Hà cho biết: Đồng chí Phạm Xuân Tiên rất nhiệt tình, trách nhiệm, chăm nom nghĩa trang liệt sĩ chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình làm thăm viếng. Là hội viên gương mẫu, bản thân đồng chí Tiên không những chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn vận động con cháu tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Chia tay ông khi nắng hè vẫn chưa hạ nhiệt, chúng tôi thầm cảm ơn người thương binh tận tụy, cần mẫn. Qua câu chuyện, việc làm của ông, thế hệ trẻ hiểu thêm về những việc làm thiết thực, ý nghĩa của các cựu chiến binh khi trở về với đời thường. Thế hệ trẻ ngày nay sẽ luôn biết ơn, tự hào về thế hệ cha anh đi trước, nguyện phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác tốt để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.

MANH THẮNG

Hướng đi cần nhân rộng

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố Thái Bình là nơi có mật độ dân cư cao. Cũng bởi lẽ đó mà hàng năm thành phố luôn phải chịu áp lực lớn từ việc tuyển sinh đầu cấp ở bậc mầm non. Để đáp ứng nhu cầu học tập của lứa tuổi mầm non, mấy năm trở lại đây trường tư thục tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng giáo dục, qua đó góp phần giảm áp lực tuyển sinh, giảm số lượng học sinh/lớp tại các trường công lập; huy động trẻ trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng; tiết kiệm đáng kể nguồn ngân sách nhà nước trong việc đầu tư cho giáo dục. Lâm một phép tính đơn giản, với nguồn đầu tư trung bình 30 - 40 tỷ đồng/trường, những năm qua mạng lưới trường tư thục hình thành đã góp phần tiết kiệm ngân sách đầu tư cho giáo dục hàng trăm tỷ đồng. Với trung bình 40 - 70 cán bộ, giáo viên/trường, 10 - 15 cán bộ, giáo viên/nhóm lớp, mức lương bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng, ngân sách chi trả lương cũng được tiết kiệm thêm mỗi năm hàng chục tỷ đồng.

Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Hiện tất cả các trường mầm non ngoài công lập đều nằm trong quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương về mở rộng các loại hình trường lớp, được Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý chặt chẽ như trường công lập. Đồng thời, Phòng luôn hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời để định hướng cho giáo dục mầm non tư thục hoạt động theo đúng quy định. Theo đó, Phòng chỉ cấp phép hoạt động cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất cũng như về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Riêng các nhóm lớp tư thục trên địa bàn cấp phường chịu trách nhiệm quản lý. Tất cả giáo viên chăm sóc trẻ đều được đào tạo chuyên ngành về giáo dục mầm non, ít nhất phải tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non.

Đối với người làm công tác quản lý phải được đào tạo về nghiệp vụ quản lý và có thời gian công tác trong ngành ít nhất 3 năm... Đến nay, thành phố Thái Bình có 14 trường mầm non tư thục, 29 nhóm lớp đi vào hoạt động trên và một số trường đang trên đà hoàn thành dự án. Sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới trường lớp ngoài công lập đã góp phần giải bài toán khó về quá tải trường lớp công lập ở bậc mầm non.

MẦM NON TƯ THỰC Giảm áp lực trường công

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhất là đối với bậc học mầm non, những năm qua, thành phố Thái Bình khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống trường, lớp mầm non tư thục, góp phần giảm áp lực trường công.

Niềm tin từ phụ huynh

Hầu hết các trường mầm non, nhóm lớp tư thục trên địa bàn thành phố mặc dù chi phí học tập cao hơn so với trường công lập nhưng lại được nhiều phụ huynh lựa chọn, thậm chí có trường luôn trong tình trạng chờ đợi xin nhập học. Trong gần 14.000 học sinh mầm non thì các trường, nhóm lớp tư thục thu hút gần 5.000 cháu. Điều này cho thấy chất lượng đầu ra của các mô hình giáo dục hiện đại đã được khẳng định.

Đến Trường Mầm non Sunflower đúng giờ học bởi cửa mở từ nhóm lớp 3 tuổi mới cảm nhận hết sự hỗn náo, vui mừng cho trẻ phát triển toàn diện, ngay từ ngày đầu thành lập Trường đã đầu tư xây dựng hệ thống bể bơi hiện đại. Mỗi tuần các con được học bơi và làm quen với nước 2 lần. Phụ huynh Nguyễn Thị Chiên, phường Kỳ Bá chia sẻ: Trường có khuôn viên rộng, bể bơi an toàn. Ngoài giờ học trên lớp, con rất thích học bơi. Con mới 4 tuổi nhưng đã biết bơi ếch và phát triển tư duy tốt, chăm

ngoan, khỏe mạnh. Gia đình rất yên tâm khi cho con theo học tại đây.

Cô giáo Nguyễn Thị My, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sunflower cho biết: Nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tích cực ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới, sớm cho trẻ làm quen tiếng Anh, tăng cường giáo dục kỹ năng sống. Trường cũng đặc biệt chú trọng chương trình giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống, trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết trong học tập, làm việc và trong cuộc sống thông qua các hoạt động ngoại khóa đa dạng.

Với mong muốn tạo ra môi trường tốt giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, Mầm non Gấu Trúc được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình. Hiện 3 cơ sở đang thu hút trên 200 học sinh theo học tại 11 nhóm lớp. Với mức học phí từ 800.000 - 900.000 đồng/học sinh/tháng cộng với các khoản tiền ăn, điện, nước, trung bình mỗi tháng Mầm non Gấu Trúc thu khoảng 1,7 - 1,8 triệu đồng/học sinh (tùy từng độ tuổi). Đây là

mức đóng góp vừa phải, phù hợp với nhiều gia đình. Cô giáo Nguyễn Thị Lan, nhóm lớp 4 tuổi, Mầm non Gấu Trúc bộc bạch: Tôi luôn mang tâm huyết của mình chăm sóc các con từ bữa ăn, giấc ngủ, coi các con như chính con mình. Phụ huynh Phan Thị Tâm, phường Trần Lâm chia sẻ: Sau khi tìm hiểu, tôi lựa chọn Mầm non Gấu Trúc để gửi con từ khi 2 tuổi, đến nay con 5 tuổi. Trong quá trình học tập, các cô luôn chăm sóc, dạy dỗ các con bằng tất cả tình yêu thương, vì vậy tôi luôn yên tâm.

Những đóng góp của mầm non tư thục đối với sự phát triển của giáo dục mầm non trong thời gian qua là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, chất lượng, vì tương lai trẻ thơ, tất cả các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, công tác quản lý cũng cần có sự chung tay, vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của các bậc phụ huynh.

MINH NGUYỆT



Trẻ hào hứng với trò chơi nhà bóng.

Nỗ lực chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Truyền thông nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, giám sát, theo dõi và tư vấn xét nghiệm HIV ở cộng đồng, điều trị ARV và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con... là những giải pháp Thái Bình tập trung triển khai hướng đến mục tiêu cùng cả nước chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ năm 2022 đến hết tháng 6/2023, Thái Bình đã phát hiện hơn 80 người nhiễm HIV mới tại 8 huyện, thành phố, trong đó 6 tháng đầu năm 2023 là 25 trường hợp. Các trường hợp nhiễm mới chủ yếu là nam giới. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 6 người nhiễm HIV/AIDS tử vong. Số ca mắc mới 6 tháng đầu năm 2023 giảm 2 ca so với 6 tháng đầu năm 2021 và bằng số ca mắc 6 tháng đầu năm 2022. Qua phân tích số ca nhiễm mới phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm vợ, chồng, bạn tình người nhiễm HIV và nhóm có hành vi quan hệ tình dục không an toàn, sau đó là các nhóm: tiêm chích ma túy và nam quan hệ tình dục đồng giới.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm

2030, Thái Bình đã xây dựng kế hoạch với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Số người nhiễm HIV được phát hiện mới đạt mức dưới 20 trường hợp/năm vào năm 2030; tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2% vào năm 2030; tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 70% vào năm 2025 và đạt 80% vào năm 2030. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình

trạng của mình đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV đạt 90% năm 2025 và đạt 95% năm 2030... Mục tiêu là đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Người nghi mắc HIV được cung cấp test để thực hiện xét nghiệm HIV tại nhà.

Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trên, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều nội dung trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Riêng với ngành y tế, phát huy vai trò nòng cốt, ngành đã chủ động tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động. Cụ thể, các chương trình can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS được chú trọng triển khai rộng khắp. Việc điều trị ARV cho người nhiễm HIV; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; cung cấp bao cao su, bơm kim tiêm; tư vấn và xét nghiệm HIV... được duy trì. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã cấp phát được hơn 718.900 bao cao su; hơn 725.900 bơm kim tiêm và gần 192.400 gói chất bôi trơn... Tại các đơn vị y tế, việc phòng, chống HIV/AIDS đã trở thành hoạt động thường quy. Việc giám sát, theo dõi và tư vấn xét nghiệm HIV ở cộng đồng cũng được thực hiện thường xuyên.

Từ năm 2022 đến nay, có hơn 23.400 khách hàng được xét nghiệm HIV. Những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính được chuyển gửi điều trị ARV. Toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở điều trị ARV. Tính đến hết ngày 24/6/2023, gần 1.420 bệnh nhân được điều trị ARV, trong đó có 28 trẻ em. Tất cả bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt, không phát hiện tai biến trong điều trị. Chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV cho các đối tượng nguy cơ cao và người dân có nhu cầu tiếp tục được triển khai. 6 tháng đầu năm 2023 có 383

khách hàng mới tham gia điều trị. Lũy tích số đối tượng nguy cơ cao được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV tính đến ngày 25/6/2023 là 1.126 người. Hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con; điều trị Methadone; điều trị lao/HIV trên bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV được duy trì. 6 tháng đầu năm 2023 có 5 sản phụ được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phát hiện 3 bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV được tư vấn đưa vào điều trị...

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thêm: Hiện nay, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn khá khăn như: người nhiễm HIV không muốn thông tin tình trạng bệnh của mình về địa phương. Điều này ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý, thống kê, báo cáo ca bệnh theo đúng quy định. Cùng với đó, HIV/AIDS vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ; các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV còn đan xen giữa các nhóm nghiện chích ma túy, bán dâm, quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM)... Tuy nhiên, với mục tiêu đã đề ra phấn đấu cùng cả nước chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, ngành y tế sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục; can thiệp giảm hại; dự phòng lây nhiễm HIV; tư vấn xét nghiệm HIV; điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV... nhằm giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS trên địa bàn tỉnh.

